

ทีมบลูเวฟเฮ้ เก็บ3แต้มได้

“ฉลามพลังเพลิง”
พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ไม่
พลาด3 แต้มในบ้าน จัด
การถล่ม★ มีต่อหน้า 21

ทีมบลูเวฟ ☆ ต่อจากหน้า 17

กรมทางหลวงไปขาดลอย 5-0 อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ
กดแฮตทริก ที่เหลือขาปีกกับเซลบาชอีกคนละลูก
ยังรั้งรองจ่าฝูงศึกฟุตบอลไทยลีก 2019 เมื่อ 30 มิ.ย.
ที่ผ่านมา

การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2019 นัดที่ 15
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่สนามพีทีที บลูเวฟ อารีน่า
ทางด้าน “ฉลามพลังเพลิง” พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี
รองจ่าฝูงลงสนามพบกับ “สิงห์ไฮเวย์” กรมทางหลวง
เกมนี้เจ้าบ้าน พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ทำเกมกดดัน
ทีมเยือนได้ดี แม้ว่ากรมทางหลวงจะมานั้นตั้งรับ
ทำให้ช่วงแรกเจ้าบ้านทำอะไรไม่ได้ถนัดนัก จน
น.15 ก็เป็นอภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ที่มาซัดประตูให้
พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี นำ 1-0 จากนั้น น.16 ก็เป็น
อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ คนเดิม ที่จัดการยิงให้เจ้าบ้าน
ขยับนำไปอีก 2-0 โดยกรมทางหลวงยังไม่มีช่อง
ในการทำประตูได้ ครั้งแรก พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี
นำอยู่ 2-0

ครึ่งหลังฉลามพลังเพลิงก็ยังกดดันต่อเนื่อง
น.22 อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ หลุดยิงทางขวาแต่คราวนี้

ติดเซฟธนวิทย์ ทองชูศรี น.26 กรมทางหลวงได้
ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้าย สุทธิพร กัดัดเจริญ ชัดจังหวะ
เดียบอลออกไป จากนั้น น.27 ขา ป้า ดาวเตะ
ของพีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ก็โชว์ความเหนือชั้น ได้
บอลตรงกลางกระชากเข้าหาผู้เล่นกรมทางหลวง
ก่อนจะตัดสินใจยิงเองจากนอกกรอบบอลเสียบโคน
เสาเข้าไปให้เจ้าบ้านนำ 3-0 กรมทางหลวงยังไม่
ทันตั้งตัว นาทีเดียวกันก็มาจ่ายบอลกันพลาด
และโคน ขา ป้า ตัดบอลได้ทางด้านซ้ายก่อนจะ
จ่ายให้ดิเอโกเซลบาช ยิงที่ปากประตูง่าย ๆ เข้าไปสกอร์
ขยับไป 4-0

แข่ง “สิงห์ไฮเวย์” พยายามสู้เต็มที่ น.33
สุทธิพร กัดัดเจริญ ได้ช่องส่องระยะไกล บอลไม่ตรง
กรอบ น.34 ปัญญา อรัญภูวนาท ของฉลามพลังเพลิง
ลุยลากเดี่ยวก่อนจบด้วยการยิงบอลหลุดเสาออก
หลังเน็ตเดียว น.36 กรมทางหลวงได้ลุ้นจากลูกตั้ง
เตะอีกครั้ง แต่ปิยะพันธ์ เอี่ยมวิไล อัดเต็มแรง
บอลออกหลังไป นาทีเดียวกัน พีทีที บลูเวฟ
ชลบุรี ได้สวนเร็ว วรุฒ หวังสมาแอล กิ่งยิงถึงผ่าน
จากฝั่งขวาบอลเฉียดเสาสองออกเน็ตเดียว น.38 กอง
เชียร์เจ้าบ้านได้เฮกันอีกครั้ง ดิเอโก เซลบาช โชว์
ทักษะกระดกบอลข้ามตัวธนวิทย์ ทองชูศรี ให้กับ
อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ โหม่งเข้าไปและเป็นแฮตทริก
ในเกมนี้พร้อมกับพีทีที บลูเวฟ ชลบุรี นำ 5-0
น.39 สุทธิพร กัดัดเจริญ แข่งทีมเยือนได้โอกาส
จบอีกครั้งก็ยังโชคร้ายบอลชนคานไม่ได้ประตูตีไข่
แตก หมดเวลาการแข่งขัน พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี
เปิดบ้านถล่มกรมทางหลวงไป 5-0 รั้งรองจ่าฝูง
ต่อไป